



ที่ มท ๐๕๑๑.๓/๑๔๔๓๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ในท้องที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๔๑๙๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับกองทัพเรือ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ กรณีที่ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. โดยให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาทบทวนตามความเห็นของกระทรวงกลาโหมและสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อน โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รวมทั้ง
ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนรายละเอียด ดังนี้

๑. ได้ประสานจังหวัดชลบุรี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกองทัพเรือแล้วได้รับแจ้งว่า
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกองทัพเรือได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยได้จัดทำบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมี
สาระสำคัญว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณแนวท่อส่งน้ำ
ของฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือสามารถเข้าดำเนินการปักเขตแนวท่อส่งน้ำในที่ดินและดำเนินการ
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ท่อน้ำและอุปกรณ์ควบคุมท่อน้ำ รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดในบริเวณแนวท่อส่งน้ำ
ของฐานทัพเรือสัตหีบได้โดยสะดวก และแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับทราบในการเข้าพื้นที่ดังกล่าว

๒. กรมการปกครองแจ้งว่า ได้ตรวจสอบแนวเขตการปกครองตามแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา
ถอนสภาพที่ดินดังกล่าวแล้วพบว่า แนวเขตการปกครองที่ปรากฏในแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ
ที่ดินสอดคล้องกับคำบรรยายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่ดินที่ขอถอนสภาพเพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
ตรวจสอบของประเทศอยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรียเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนงุช เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๔๑ - ๔๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ publicland-manage@dol.go.th